

รู้ทันผู้ชาย...ภาษากายที่แสดงออก...ว่าไม่พอใจ

นำเสนอเมื่อ : 13 พ.ค. 2552

เมื่อผู้ชายอยู่ในอารมณ์ที่ไม่พอใจ เขาจะไม่พูด และจะไม่แสดงความรู้สึกต่างๆ ออกมาเหมือนผู้หญิง แต่ก็สามารถสังเกตทางภาษากายของเขาได้ ซึ่งแสดงออกมว่าไม่พอใจด้วยอากัปกิริยาต่อไปนี้

✘ 1. ทำหน้านิ่ง

เวลาที่ผู้ชายไม่พอใจ หน้าของเขาจะอยู่ย่ำยืนไม่ต่างกับหน้าของผู้หญิงเราหรอก โดยเฉพาะที่คิ้วของเขาจะขมวดขีดเขี้ยวเขาออกอาการงงและแข็งกับสิ่งที่เกิดขึ้น ใครที่คุ้นเคยกับเขาก็จะทราบดีว่าเขามีอารมณ์โมโหของเขามันช่างแตกต่างกันตอนที่เขารมณ์ดีหน้าบานเป็นจางเริง

✘ 2. สายตาอันดูดัน

ดวงตาคือหน้าต่างที่เปิดออกเผยความรู้สึกของเขา สายตาเวลาที่ผู้ชายมีอารมณ์ปีติมันช่างดูมีความสุขและเบิกบานเป็นที่สุด แต่เวลาโกรธขึ้นมาละก็ สายตาของเขาจะเต็มไปด้วยอารมณ์ความเครียด ซึ่งทำให้ผู้ชายกลายเป็นคนมีแววดตาที่ดูดัน จึงทำให้เขาดูน่าเกรงขามยิ่งนัก

✘ 3. กำหมัดแน่น

สัญญาณจากกายผู้ชายอย่างหนึ่งที่ทำให้เราทราบว่าเขายู่ในอารมณ์ที่ไม่สบายและไม่พอใจอย่างแรง

ก็คืออาการกำหัดทั้งสองข้างแน่น หากคุณกวณอารมณ์ของเขาเป็นผู้หญิง
หมัดของเขาที่พร้อมปล่อยออกไปทำลายข้าวของเพื่อระบายอารมณ์ เหตุเพราะทำคนไม่ได้ทำของของคนดีกว่า
แต่ถาดนเหตุอารมณ์อันขุ่นมัวคืออริชชายด้วยกัน
หมัดอันกำแน่นได้สักพักก็จะถูกปล่อยพุ่งไปตะบันหน้าของอีกฝ่ายหนึ่ง

✘ 4. เจียบไม่พุด

เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ผู้ชายแสดงออกให้เห็นว่าตัวเองกำลังอยู่ในอารมณ์ที่ไม่พอใจ
หรือกำลังคลั่งแคลงใจคนที่เขาไม่พุดด้วยอยู่ โดยเฉพาะกับคนที่เคยพุดจาขอบพอกันมาก่อนแล้ว จู่ๆก็จะเจียบทันที
แบบนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วละคะ

✘ 5. ทำสิ่งที่ตรงข้ามกับที่เราชอบ

มันเป็นวิธีประชดประชันและเรียกร้องความสนใจอยู่ในที่ว่าเขากำลังอยู่ในมุดที่ไม่ปกติ
และสิ่งที่เขาทำออกจะเป็นสิ่งที่เราห้ามหรือเราไม่ชอบด้วยละก็
แบบนี้อาการที่ไม่อยู่ในโอวาทเราของเขามันเหมือนกับอาการของเด็กดื้อ ที่บอกว่า "อย่าทำ"
ก็เหมือนเป็นการยิ่งยู่ให้เขาทำ ซึ่งตนต่อเหตุความดื้อของเขาก็น่าจะเป็นไม่พอใจอะไรบางอย่างนั่นเอง

✘ 6. เมา

การตีหมย้อมใจเวลาเกิดอาการผิดหวัง เศร้า เสียใจ
เป็นอีกปฏิกิริยาหนึ่งที่ผู้ชายแสดงออกถึงความไม่พอใจของเขา ดิกริความเมาจะแสดงระดับความไม่พอใจของเขา
ยิ่งตีหมย้อมยิ่งเมามายเท่าไร แสดงว่าเขายิ่งรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเท่านั้น

ที่มา spicy